

UBND HUYỆN VĨNH LINH  
BCĐ CHIẾN DỊCH TIÊM  
CHUNG VẮC XIN COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /CV-BCĐ

Vĩnh Linh, ngày 25 tháng 11 năm 2022

V/v tăng cường công tác tiêm  
chung vắc xin phòng COVID-19

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thời gian qua, công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được Chính quyền các cấp xác định là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất trong công tác phòng, chống dịch bệnh do đó đã tập trung chỉ đạo sát sao, tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 toàn huyện đang có xu hướng giảm dần. Nguyên nhân là sau khi tình hình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, nhiều người dân có dấu hiệu lơ là, chủ quan, chưa tham gia tích cực trong công tác tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3, mũi 4, kể cả tiêm vắc xin cho trẻ em, công tác tiêm chủng tại một số xã, thị trấn chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Thực hiện Công văn số 2210/CV-BCĐ ngày 21/11/2022 của Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng Vắc xin Covid-19 tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin Covid-19 đã phân bổ và tăng tỷ lệ tiêm chủng toàn huyện, Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn cần tập trung nắm chắc tình hình; đánh giá nghiêm túc, thực tế khách quan tình hình dịch bệnh không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, xem đây là nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; lãnh đạo đơn vị quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêm đủ liều vacxin Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; đồng thời khẩn trương rà soát, nắm lại số lượng cán bộ, công chức và Nhân dân chưa tiêm mũi 3, mũi 4 đã đủ điều kiện và thời gian tiêm chủng gửi danh sách về Trạm Y tế tại địa bàn xã, thị trấn **trước ngày 26/11/2022**. Yêu cầu các thủ trưởng các đơn vị xem đây là nội dung chính trị quan trọng trong các buổi họp tại đơn vị mình, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.



## **2. Phòng Y tế huyện**

Tham mưu UBND huyện tổ chức giám sát, hỗ trợ các xã, thị trấn trong quá trình triển khai tiêm chủng.

Kịp thời tiếp nhận thông tin, tham mưu UBND, BCĐ chiến dịch tiêm chủng huyện xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

## **3. Phòng Giáo dục và đào tạo, các Trường THPT**

Chủ động phối hợp với ngành y tế trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trường học. Chỉ đạo các trường rà soát, lập danh sách và tổ chức tiêm đủ các mũi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng.

Phát động tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ mũi 2, mũi 3, mũi 4 cho giáo viên, học sinh. Tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh về lợi ích của tiêm chủng vắc xin Covid-19, vận động phụ huynh đưa trẻ đến tiêm chủng đúng lịch.

## **4. Phòng Văn hóa thông tin; Trung tâm văn hóa, thông tin & thể dục thể thao huyện**

Tăng cường công tác truyền thông về hiệu quả của tiêm vắc xin Covid-19, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 kịp thời, đầy đủ; đặc biệt chú trọng tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đa dạng hóa các loại hình và phương tiện, phương thức truyền thông, phong phú về nội dung, phù hợp với từng địa phương và sâu, rộng đến địa bàn thôn, xóm, khu phố.

## **5. Trung tâm y tế huyện**

Căn cứ số lượng vắc xin mà Ban chỉ đạo tỉnh phân bổ, khẩn trương tiếp nhận và xây dựng kế hoạch triển khai tiêm ngay sau khi nhận vắc xin, thực hiện tiêm chủng an toàn, hết số lượng vắc xin được cấp nhằm đạt tiến độ đề ra.

Giao Trung tâm Y tế huyện thường xuyên theo dõi tiến độ tiêm chủng của các xã, thị trấn, kịp thời tham mưu phương án điều phối và sử dụng vắc xin phù hợp theo tình hình tiêm chủng.

## **6. UBND xã, thị trấn**

Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tiếp tục chỉ đạo và phân công các thành viên trong các tổ Covid-19 cộng đồng thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để đảm bảo

không bỏ sót đối tượng chưa tiêm chủng. Tuyên truyền với người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đẩy mạnh truyền thông các lợi ích của việc tiêm vắc xin Covid-19, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tỷ lệ tiêm chủng phòng Covid-19 và tiến độ tiêm chủng trên địa bàn.

Chịu trách nhiệm về công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn xã, thị trấn.

Phân công bố trí các đoàn thể, đoàn thanh niên, hội phụ nữ vận động tuyên truyền người dân đến tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19.

Yêu cầu các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chỉ đạo cán bộ, nhân viên người lao động của đơn vị mình chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 đến tại các Trạm Y tế trên địa bàn để tiêm chủng.

Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc những nội dung trên để triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo đúng tiến độ theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin đến cơ quan thường trực BCD (Phòng Y tế, số điện thoại 0915 660 027)./.*u*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BCD Chiến dịch tiêm chủng huyện;
- Lưu: VT, BCD.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Nguyễn Thiên Tùng**